

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการสำหรับตัวชี้วัดที่เป็นขั้นตอนดำเนินงาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) <input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน	
ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์	
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวเการำไพ จรรยา	ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางณัฐาศิริ สุทธโส 083-709-4859 น.ส.วัลย์พร ผ่อนผัน 081-296-1249
โทรศัพท์ : 081-867-3857 , 0-2243-0020-6 ต่อ 3413	โทรศัพท์ : 0-2243-0020-6 ต่อ 3406
คำอธิบาย : รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 และสามารถดำเนินการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ระบุไว้	
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :	
ระดับ คะแนน	การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2550
1	จำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันความสำเร็จของทุกประเด็นยุทธศาสตร์ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยระบุอย่างน้อย 3 องค์ความรู้ต่อ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ และอย่างน้อย 1 ในองค์ความรู้ทั้งหมดที่ระบุต้องเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
2	ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 อย่างน้อย 2 องค์ความรู้ โดยเลือกองค์ความรู้จากประเด็นยุทธศาสตร์ที่ต่างกัน และอย่างน้อย 1 ในองค์ความรู้ที่เลือกดังกล่าวต้องเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
3	จัดทำแผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 และจัดส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. ภายใน 30 เมษายน พ.ศ. 2550 จำนวน 2 แผน ได้แก่ แผนที่ 1 การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน โดยสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ , แผนที่ 2 การจัดทำแผนและฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนระดับจังหวัด โดยสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 12 เดือน

4	รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยสามารถดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ดังกล่าว และสามารถดำเนินการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ระบุไว้
5	ผลการดำเนินงานของทุกตัวชี้วัดตามคำรับรอง ฯ ที่เลือกมาดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ต้องมีคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดตั้งแต่ 4.0000 ขึ้นไป

เกณฑ์การให้คะแนน :

กำหนดเป็นระดับขั้น โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากรายละเอียดของการดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนดแต่ละระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน	ระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone)				
	ขั้นตอนที่ 1	ขั้นตอนที่ 2	ขั้นตอนที่ 3	ขั้นตอนที่ 4	ขั้นตอนที่ 5
1	✓				
2	✓	✓			
3	✓	✓	✓		
4	✓	✓	✓	✓	
5	✓	✓	✓	✓	✓

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก
1) ระยะเวลาของการส่งมอบแผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (ภายใน 30 เม.ย. 50)	3	- จำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันความสำเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ซึ่งระบุอย่างน้อย 3 องค์ความรู้ ต่อ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ และอย่างน้อย 1 ในองค์ความรู้ทั้งหมดที่ระบุต้องเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง	5	0.15

<p>2) ระดับคุณภาพ ของแผนการ จัดการความรู้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2550</p>		<p>- จัดทำ (ร่าง) แผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 อย่างน้อย 2 องค์กรความรู้ โดยเลือกองค์ความรู้จากประเด็นยุทธศาสตร์ที่ต่างกัน และอย่างน้อย 1 ในองค์ความรู้ที่เลือกดังกล่าวต้องเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>- จัดทำแผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำนวน 2 แผน และจัดส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. ภายใน 30 เมษายน พ.ศ. 2550</p>		
<p>3) การรายงาน ผลตามแผน</p>		<p>- แผนที่ 1 การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน ได้ดำเนินการตามแผนฯ เสร็จครบถ้วนแล้ว ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) จัดทำทะเบียนหมวดความรู้และรายชื่อเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ CBDRM 2) จัดทำทำเนียบ/รายชื่อวิทยากรด้านการจัดการความเสี่ยงจาก ภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ กรม ปก. – GTZ 3) จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพวิทยากรด้านการจัดการภัยพิบัติ : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรด้านการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM Intensive Course for Trainers) 4) จัดทำเอกสารและคู่มือทางวิชาการ เรื่องการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน 5) การประเมินผลการฝึกซ้อมแผนการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติภายใต้โครงการให้ความช่วยเหลือด้านที่ปรึกษาจาก GTZ ให้แก่กรม ปก. 6) จัดทำสื่อวีดิทัศน์การส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัยด้านการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน 		

		<p>7) การให้ความรู้ด้าน CBDRM ผ่านระบบกระจายเสียง (Public Address) ของกรม ปก.</p> <p>8) การนำความรู้ด้าน CBDRM ลงใน Website ของกรม ปก.</p> <p>9) รายงานผลการฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>- แผนที่ 2 การจัดทำแผนและฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนระดับจังหวัด</p> <p>ได้ดำเนินการตามแผนฯ เสร็จครบถ้วนแล้ว ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ทะเบียนข้อมูลระบุรายชื่อเอกสาร/คู่มือด้านการจัดทำแผนและฝึกซ้อมแผนฯ 2) เอกสาร/คู่มือประกอบการจัดทำแผนและฝึกซ้อมแผนฯ 3) สร้าง Web Page เพื่อบรรจุข้อมูลและความรู้ด้านการจัดทำแผนและฝึกซ้อมแผนฯ 4) จัดทำหนังสือสั่งการไปยังจังหวัด โดยระบุแนวทางการจัดทำแผนและฝึกซ้อมแผนฯ ให้จังหวัดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติ 5) การนำเอกสาร/คู่มือด้านการจัดทำแผนและฝึกซ้อมแผนฯ ลง Website ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6) การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับฝึกซ้อมแผนฯ ของจังหวัดผ่านระบบกระจายเสียง (Public Address) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7) จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฝึกซ้อมแผนฯ 8) การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำตัวอย่างแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนระดับจังหวัด 9) การประชุมการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนระดับจังหวัด 10) การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (on the job training) ในการฝึกซ้อมแผนฯ ของจังหวัด 		
--	--	--	--	--

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)		<input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน	
		11) การสื่อสารและเผยแพร่ความรู้ด้านการฝึกซ้อมแผนฯ โดยการจัดทำ VCD ประกอบการฝึกซ้อมแผนฯ 12) มีหนังสือขอยกย่องชมเชยจังหวัดที่มีการเตรียมพร้อมรับสาธารณภัยในรูปแบบของการฝึกซ้อมแผนฯ โดยพิจารณาจากจังหวัดที่มีการฝึกซ้อมแผนฯ เป็นจำนวนครั้งที่มากที่สุด 13) การรายงานผลการฝึกซ้อมแผนฯ ของจังหวัด	
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (Knowledge Management Team) - ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 และจัดส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. ภายใน 30 เมษายน พ.ศ. 2550 - ดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550			
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ความร่วมมือ/การประสานงานระหว่าง : - ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบางพูนและทุกวิทยาเขต - ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 - 12 - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัด - ผู้เชี่ยวชาญ/ ผู้นำองค์กร มูลนิธิ เครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : -			
หลักฐานอ้างอิง : 1. คำสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ 137/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (Knowledge Management Team) 2. แผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550			

